

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ Học và làm theo Bác

Với phương châm "Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất", các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố cho biết: 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cơ sở hội. Các cấp hội đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tốt Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Phụ

nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang"; "Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; trong đó, tập trung thực hiện các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn...
Nhờ triển khai sâu rộng việc học và làm theo Bác, đến nay, toàn thành phố có 186 mô hình học và làm theo Bác thu hút 10.230 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ xây mới 15 mái ấm tình thương, sửa chữa 15 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo; thực hiện hàng trăm công trình, phần việc, hoạt động thiết thực,

phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; giúp 378 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Đặc biệt, thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã vận động, xã hội hóa các nguồn tài trợ trao tặng 5,4 tấn gạo, 110 thùng mì tôm, 12,8 triệu đồng, hơn 50.000 khẩu trang, gần 500 chai dung dịch sát khuẩn, 1.200 bánh xà phòng, 500 hộp thuốc bổ với tổng trị giá hơn 425 triệu đồng đến các điểm phong tỏa, các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19. Các cấp hội đã biểu dương, khen thưởng 161 tập thể, 189 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào



Các em học sinh nhận xe đạp tại chương trình tiếp sức đến trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức.

Ảnh tư liệu

thi đua, công tác hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hôm tiết kiệm, lợn nhựa tiết kiệm, nhóm tiết kiệm tín dụng... là những cách làm hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm

theo gương Bác được các cấp hội phụ nữ thành phố nỗ lực thực hiện để tạo nguồn quỹ giúp người nghèo. Tùy điều kiện mà mỗi tổ chức hội có cách làm riêng để gây quỹ và sử dụng quỹ một cách hiệu quả nhất. Chị Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch

Hội LHPN phường Bồ Xuyên cho biết: Ban Chấp hành Hội LHPN phường và các chi hội xây dựng và duy trì 47 hòm tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo với số tiền hơn 286 triệu đồng. 5 năm qua, từ hòm tiết kiệm, các cấp hội đã hỗ trợ và tặng 420

suất quà trị giá 195 triệu đồng cho phụ nữ già yếu, khuyết tật, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Thị Chinh, phường Bồ Xuyên cho biết: Mỗi tháng tôi tiết kiệm 20.000 đồng, mong rằng mỗi người một ít chia sẻ, giúp chị em vui với bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng như phường Bồ Xuyên, ở các địa phương khác trên địa bàn thành phố Thái Bình, chị em cũng tham gia tiết kiệm bằng cách tiết kiệm trong chi tiêu, trong việc cưới, việc tang, tiết kiệm điện với mục tiêu mỗi gia đình hội viên, phụ nữ phần đầu hàng tháng tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ so với mức bình quân. Chị em đã tiết kiệm hơn 19,4 tỷ đồng, cho 2.734 chị vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội phụ nữ ở thành phố Thái Bình đã khơi dậy tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

PHƯƠNG CHI

Tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn đã vào cuộc cùng chung tay phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Không chỉ xung kích, tình nguyện cùng với ngành chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch, các bạn trẻ còn có nhiều hoạt động tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.



Huyện đoàn Tiên Hải và các doanh nghiệp trao tặng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, sinh tố hoa quả, nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu cũng như trong các khu cách ly trên địa bàn. Các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tiếp sức lực lượng phòng, chống dịch như tặng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn, nước uống, tai giả. Chị Trần Thị Sen, Phó Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Ngày 6/8/2021, Huyện đoàn phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ 20 khẩu hiệu tuyên truyền, 160 cốc sinh tố hoa quả, 6.500 khẩu trang, 200 kính chắn giọt bắn, 340 chai nước lọc chia sẻ cùng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly tập trung. Hy vọng, những món quà nhỏ trên sẽ góp phần làm dịu đi nắng nóng, oi bức, tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu và nhân dân ở khu cách ly.

Từ tháng 7/2021, gần 46.000 chai nước các loại được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng cán bộ, nhân viên do chi Duyên gửi vào ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch cho biết: Chúng tôi rất trân quý món quà mà Duyên gửi tặng bà con và lực lượng phòng, chống dịch. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, khi đi trao tặng, chúng tôi đã hướng dẫn cách sử dụng cho người dân.
Còn ngay tại Thái Bình, cùng với hệ thống chính trị và nhân dân, các cấp bộ đoàn, hội đang nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào

hỗ trợ trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Riêng các cấp bộ đoàn, ngoài việc phân công thanh niên hỗ trợ còn trao tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nước uống. Chúng tôi hy vọng cộng đồng sẽ đồng cảm và chia sẻ, tiếp sức cùng với các lực lượng, đồng thời mỗi đoàn viên, thanh niên chấp hành các quy định và là tuyên truyền viên trong công tác phòng, chống dịch.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai các hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tình nhà cũng như vai trò kết nối trong việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Anh Trần Thanh Thủy, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Bình (MBBank Thái Bình) cho biết: Tỉnh đoàn và MBBank Thái Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai chương trình "MBBank Thái Bình đồng hành với đoàn thanh niên chung tay đẩy lùi dịch Covid-19". Hai bên đã thống nhất tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình gây quỹ để hỗ trợ nguồn lực cho đội hình thanh niên tình nguyện phân ứng nhanh phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, MBBank Thái Bình đã trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho các đội tình nguyện.

Các hoạt động tiếp sức lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được tổ chức đoàn các cấp thực hiện nhằm góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân kiểm soát, khống chế và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân.

KUÂN PHƯƠNG

Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật

(chinhphu.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch "Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển văn hóa, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025".

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình Sức khỏe Việt Nam".

Tích cực vận động thân thể tại nhà trong mùa dịch #COVID19

Nếu bạn phải ở nhà vì dịch bệnh #COVID-19, hãy tích cực vận động thân thể hàng ngày nhiều nhất có thể. Bộ Y tế và WHO khuyến cáo vận động thân thể 30 phút/ngày đối với người lớn và 1 giờ/ngày đối với trẻ nhỏ.

Tích cực vận động thân thể tại nhà trong mùa dịch #COVID19

- 1 Tham gia các lớp tập thể dục trực tuyến
- 2 Nhún nhảy theo nhạc
- 3 Thực hành các trò chơi vận động qua video
- 4 Nhảy dây
- 5 Tập các bài luyện cơ bắp và thăng bằng

World Health Organization Representative Office for Viet Nam #Hãyvandong #Khỏe mạnh tinh thần

5 năm qua, phong trào thi đua "Cụu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đã được các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, mang lại hiệu quả tích cực.

Gia đình CCB Nguyễn Văn Vượt, thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa có 8 sào ruộng chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ông Vượt đã đầu tư 600 triệu đồng xây dựng 200m² chuồng trại khép kín nuôi lợn giống, mỗi năm xuất bán hơn 800 lợn giống. CCB Nguyễn Văn Vượt cho biết: Người dân nuôi lợn thịt thị gia đình tôi nuôi lợn giống nên không bị ảnh hưởng nhiều về giá và đầu ra thì luôn ổn định. Tôi nuôi lợn với thời gian ngắn rồi xuất bán, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch, chuồng nuôi luôn thông thoáng, hạn chế được mùi hôi và dịch bệnh. Sau khi trừ chi phí, mô hình của gia đình tôi về gần 500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Ngọc Bùi, Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Hoa chia sẻ: Hội CCB xã Quỳnh Hoa hiện có 9 trang trại, 24 gia trại do CCB làm chủ. Tổ chức hội quản lý 1 tổ tiết kiệm

CỰU CHIẾN BINH QUỲNH PHỤ Làm kinh tế giỏi

và vay vốn với tổng dư nợ 1,9 tỷ đồng cho 47 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mở cửa hàng kinh doanh... góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện nay, tỷ lệ hội viên khá, giàu của Hội đạt hơn 75%, không có hội viên nghèo. Hội viên hưởng ứng phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016 - 2021, hội viên Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đã phát triển được 22 công ty, doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 1.100 lao động với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng; thành lập 6 hợp tác xã, hàng trăm mô hình trang trại, gia trại tạo việc làm cho gần 400 lao động. Hội CCB huyện hiện



Mô hình trồng cây dược liệu của cựu chiến binh Nguyễn Đức Minh, thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

quản lý 74 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.250 khách hàng, tổng dư nợ đạt hơn 77,4 tỷ đồng cho hội viên vay giải quyết việc làm, đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp tổ chức 155 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 9.000 lượt hội viên. Nhiều hội viên có điều kiện kinh

tế đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương với hơn 14.300 cán bộ, hội viên ủng hộ bằng tiền mặt, ngày công, hiến đất và các nguồn khác trị giá hơn 48,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh

TIẾN ĐẠT